



THƯ CHÚC TẾT – Quý Mão 2023

Nam mô Bốn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính bạch Chư Tôn Hòa thượng, chư Thượng tọa, Ni trưởng, Ni Sư, Đại đức Tăng Ni,
Kính thưa quý Đạo hữu trong các ban ngành Giáo hội và toàn thể quý Đồng hương Phật tử xa gần.

Không khí Tết cổ truyền lại về với Cộng đồng người Việt hải ngoại, trong thời khắc thiêng liêng đón xuân Quý Mão, thay mặt Hội đồng Điều hành Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Úc Đại Lợi và Tân Tây Lan, chúng tôi gửi lời cầu chúc đến Chư Tôn đức Tăng Ni cùng toàn thể quý Đồng hương Phật tử được vạn sự an lành.

Kính thưa quý vị,

Nhìn lại gần 3 năm qua, con người đã đương đầu với cơn đại dịch Covid 19 hoành hành khắp nơi trên thế giới, chưa dứt, thì tháng hai năm 2022 cuộc chiến giữa Nga – Ukraine đã xảy ra làm tang thương mất mát cho hai dân tộc, kéo cả thế giới vào cơn khủng hoảng như lạm phát toàn cầu, vật giá leo thang, lãi suất ngân hàng tăng cao, thiếu năng lượng, thời tiết khắc nghiệt hậu quả khó mà đo lường hết. Trong kinh Bát Đại Nhân Giác Phật dạy: “*Thế gian vô thường, quốc độ nguy thúy, tứ đại khổ không, ngũ ấm vô ngã*” rõ ràng mọi vật trên đời đều luôn luôn chuyển biến thay đổi không dừng gọi là vô thường - vì thế đời sống chúng ta cũng vậy, là luôn luôn lúc cũng có những biến động xáo trộn sẽ xảy ra.

Trong năm qua, với sự nỗ lực của Giáo hội và Hội Phật giáo tại New Caledonia đã tổ chức thành công viên mãn ba sự kiện – Đại hội thường niên GHPGVNTN Úc Đại Lợi và Tân Tây Lan, lễ Khánh thành chùa Nam Hải Phổ Đà (hơn một năm trùng tu) và lễ Bỏ nhiệm Đại Đức Thích Phước Quảng tăng sĩ tổ đình Phước Huệ Sydney về làm trụ trì, dưới sự chứng minh của toàn thể chư Tôn đức Tăng Ni Giáo hội, quý Đồng hương Phật tử xa gần và đặc biệt có sự tham dự chính quyền New Caledonie, tòa đại sứ Australia và New Zealand với tinh thần tình thân tương ái trong các nước khu vực chung đảo quốc Nam Thái Bình Dương vì lợi ích chung cho cộng đồng xã hội.

Đầu xuân Quý Mão 2023 với niềm hy vọng lạc quan, phần lớn dịch bệnh Covid đã được ngăn chặn, tỷ lệ nguy hiểm thì rất ít so với thời kỳ trước kia. Chúng ta hy vọng đây là dấu hiệu cuối mùa của cơn đại dịch. Sự an bình sẽ được trả lại cho con người như xưa để tạo nguồn sinh khí tích cực thực hiện những ước nguyện tốt đạo, đẹp đời.

Nhân dịp đầu xuân năm Quý Mão, thay mặt Hội đồng Điều hành Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất Úc Đại Lợi và Tân Tây Lan, chúng tôi kính chúc Chư Tôn Đức Tăng Ni cùng toàn thể quý Đồng hương Phật tử đón Tết cổ truyền dân tộc được An toàn, An Khang và Thịnh vượng.

Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ tát Ma ha tát.

TM. HĐĐH GHPGVNTN UDL & TTL
Chủ Tịch

Hòa thượng Thích Thiện Tâm